



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 93/2544

## เรื่อง การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่ 12 กรกฎาคม 2544

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าว เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายการเงินชุดใหม่ มีมติให้ดำเนินนโยบายการเงินตามกรอบเดิม โดยยังคงดูแลให้อัตราเงินเพื่อพื้นฐานไม่เกินเพดานร้อยละ 3.5 ต่อปีเช่นเดิม และจะยังใช้อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน 14 วัน เป็นดอกเบี้ยสำหรับส่งสัญญาณนโยบายการเงินเช่นเดิม เพื่อให้กรอบนโยบายการเงินนี้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และมีเสถียรภาพภายในประเทศทางด้านราคา (Internal Stability )

2. แต่การดำเนินนโยบายการเงินนั้น คณะกรรมการฯ เห็นด้วยกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปดูแลปัจจัยที่สำคัญ บางอย่างมากขึ้น ในเรื่องของเสถียรภาพภายนอก (External Stability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะคำนึงถึงเรื่อง การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มลดลง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะบริหารอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดีมากขึ้น เพื่อให้มีความผันผวนระยะสั้นน้อยลง แต่ในเวลาเดียวกัน ไม่ให้เป็นการฝืนแนวโน้มของตลาดโลก

3. คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมกันทุกเดือน เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดการเงิน ทั้งภายในและภายนอก และยังคงทำการสื่อสารต่อประชาชนอย่างโปร่งใสเช่นเดิม โดยการจัดทำและเผยแพร่ รายงานแนวโน้มเงินเพื่อเป็นรายไตรมาส และฉบับต่อไปจะเป็นฉบับเดือนกรกฎาคม 2544

4. สำหรับการประเมินภาวะเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของโลก ยังมีแนวโน้มอ่อนตัว แต่ก็ยังมีปัจจัยด้านบวก กรณีสหรัฐซึ่งมาตรการลดภาษีของประธานาธิบดีบุช ได้ผ่านขั้นตอนออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีญี่ปุ่นก็ได้มีการเสนอมาตรการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้มีการฟื้นตัวได้ในระยะต่อไป

5. เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของไทยในอนาคตแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่าโอกาสที่อัตราเงินเฟ้อจะขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายยังมีน้อย และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ความบิดเบือนของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้นแล้ว คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน 14 วันไว้ในระดับเดิม คือร้อยละ 2.5 ต่อปีต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 กรกฎาคม 2544